

วิดีโอเรื่องทีสี่ “AC Milan in Japanimation (เอซีมิลานในงานแอนิเมชันญี่ปุ่น)” ที่ทำงานร่วมกันระหว่างโตโยไทร์กับเอซีมิลานได้รับการถ่ายทอดสดแล้ว! เอซีมิลาน ปะทะ กัมบะโอซาก้า – แอนิเมชันการ์ตูนที่รถจากผู้สร้างกัปตันชิบาสะ

กลับมาอีกครั้งในซีม “Surprising the World” โตโยไทร์ (แบรนด์ยางรถยนต์ของบริษัท โตโยไทร์แอนด์รับเบอร์ จำกัด) ขอเสนออีกหนึ่งวิดีโอที่รับรองว่าจะให้ความบันเทิงได้อย่างแน่นอน ซึ่งคราวนี้จะได้รับผลที่ไม่ซ้ำแบบใครเนื่องจากโยชิชิ ทาคาฮาชิ ผู้สร้าง “กัปตันชิบาสะ” ได้รับการเสนอชื่อให้ทำงานร่วมกันในงานแอนิเมชันที่เป็นส่วนสำคัญในวิดีโอ “กัปตันชิบาสะ” เป็นมังงะหรือการ์ตูนญี่ปุ่นเกี่ยวกับฟุตบอลที่มีคนชื่นชอบทั่วโลก โดยมีนักฟุตบอลและคอบอลมากมายเป็นแฟน นอกจากนี้ ฉบับแอนิเมชันยังมีการถ่ายทอดในกว่า 50 ประเทศอีกด้วย

วิดีโอนี้ถ่ายทำในเมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ผู้เล่นของทีมเอซีมิลานปรากฏตัวร่วมกับนักเตะอาชีพของกัมบะโอซาก้า ทีมในท้องถิ่นของญี่ปุ่น (โตโยไทร์ภูมิใจที่ได้สนับสนุนทีมฟุตบอลท้องถิ่นในญี่ปุ่นผ่านการสปอนเซอร์ระดับแพลตินั่มของกัมบะ) บรรดาโค้ชของทีม ริคคาร์โด มอนโตลิโว ผู้ซึ่งกำลังอ่านมังงะอย่างเพลิดเพลิน จนกระทั่งรถยนต์คันหนึ่งหลุดออกมา(จากหนังสือ) หลังจากทีรถที่ทรุดอย่างรุนแรงหลายครั้ง ผู้เล่นเอซีมิลานก็ออกมาจากเมอร์เซเดส G63 ในขณะที่ผู้เล่นกัมบะโอซาก้าออกมาจากเมอร์เซเดส SL400 รถทั้งสองคันใช้ยางรุ่น PROXES ของโตโยไทร์ แล้วนักเตะอาชีพก็เริ่มต้นทรุดอย่างเร็วใจ โดยดวลกันอย่างถึงพริกถึงขิงสลบกันระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับแอนิเมชัน เวทีการแข่งขันเปลี่ยนไปเป็นฉากต่างๆ ส่วนใหญ่ในเมืองโอซาก้า โดยมีส่วนผสมหลักของทาโกะยากิ (ขนมครกปลาหมึกยักษ์ของญี่ปุ่น) ที่ขึ้นชื่อของเมืองนี้ ปรากฏตัวเป็นแขกพิเศษหัวหน้าทีมการสื่อสารของแบรนด์โตโยไทร์ โยชิยุกิ โมริกุนิ แสดงความเห็นที่ “เราอยากจะทำไปให้ไกลเกินความคาดหวังของลูกค้าของเราในการสร้างเซอร์ไพรส์ให้กับผู้คนทั่วโลก และเรากำลังดำเนินกิจกรรมต่างๆ หลากหลายเพื่อไปให้ถึงจุดหมายดังกล่าว สำหรับเรื่องทีสี่ของซีรีส์นี้ เราคิดว่าจะฉีกแนวไปจากวิดีโอก่อนหน้านี้ โดยนำโลกแห่งความเป็นจริงมาผสมผสานกับแอนิเมชันในรูปแบบที่ไม่ซ้ำกับใครโดยทำงานร่วมกับผู้ที่มีความสามารถอย่างโยชิชิ ทาคาฮาชิ วิดีโอจะนำเสนอ “การต่อสู้” ระหว่างทีมฟุตบอลสองทีมที่เราเป็นสปอนเซอร์ ห้ามพลาดชมนักเตะเอซีมิลานส่งบอลในลีลามหัจฉริยะ และการขับรถไฟไล่ตามกันที่นำเสนอรถเมอร์เซเดสรุ่น G63 และ SL400 ที่แต่งใหม่ในสีของแต่ละทีม”